



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

120

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร	
เลขรับที่	1638
วันที่	- 5 ส.ย. 2563
เวลา	1440
	๒ 3

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๘๓๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม นั้น กองแผนงาน ได้สรุปข้อสั่งการที่ประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑) ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS) อย่างเข้มแข็งอย่าได้ประมาท ๒) ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร (African swine fever ; ASF) ในเชิงรุกต่อไป ๓) ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวังโรคตามมาตรการที่ส่วนกลางแจ้งไป โดยเฉพาะการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก	ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓	๑) รายการที่ก่อนหน้านี้ผูกพันไม่ทันภายในเดือนพฤษภาคม แต่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการต่อ เนื่องจากยังไม่มีหนังสือสั่งการใด ๆ มาจากสำนักงบประมาณ ๒) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในช่วงไตรมาส ๓ และ ๔ ทาง Google Form ส่งให้กองคลัง ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อประมวลภาพรวมส่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใช้ติดตามผลการใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ๓) ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ โดยให้กองคลัง ช่วยเหลือและแนะนำหน่วยงานด้วย	ทุกหน่วยงาน  ทุกหน่วยงาน  ทุกหน่วยงาน กค.

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๔) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้สำนักกฎหมายร่างคำสั่งเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเฉพาะวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น โดยมอบให้กองคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทน	สกม. กค.
๓.๒ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตรปี ๒๕๖๓ ของรมว.กษ. (ผลงาน/ปัญหา) ๓.๒.๑ ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่ / เกษตรอินทรีย์ / เกษตรปลอดภัย)	ให้กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรเรื่องงบประมาณที่ถูกปรับไปเป็นร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงาน ไม่ใช่เฉพาะกรมปศุสัตว์	กพก.
๓.๒.๓ ลดต้นทุนการผลิต (ปรับปรุงพันธุ์/ผสมเทียม/แปลงใหญ่)	ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เตรียมข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ ในส่วนที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการแล้วสามารถลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง เพื่อประกอบการชี้แจงต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	กสส.
๓.๒.๔ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (เลี้ยงสัตว์ตามความต้องการของตลาด : MOU ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ : ASF, AI, Rabies, FMD)	๑) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ทำความเข้าใจและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้องภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และ ธ.ก.ส. ซึ่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนพื้ประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว ๒) ให้ปศุสัตว์เขต กำกับดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต้องดำเนินการให้ได้ร้อยละ ๘๐ เพื่อให้เกิดโรคน้อยที่สุด เนื่องจากไม่ทราบว่าจะมีโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำเกิดขึ้นเมื่อไหร่ โดยให้สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตรวจสอบติดตามด้วย	ปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์เขต สคบ.
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ๔.๑ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ให้ สำนัก/กอง เตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณตามกำหนดการในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ปรับใหม่ ทั้งรายละเอียดคำขอและเรื่อง Hot Issue	สำนัก/กอง

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔.๒ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ รอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓)	ให้ สำนัก/กอง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation) หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกองแผนงาน ขอแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับกิจกรรมที่ยังไม่เป็นไปตามแผน ขอให้เร่งดำเนินการ	สำนัก/กอง
๔.๓ คดี เต็ม ของสำนักกฎหมาย	๑) กรณีที่มีการจับกุมและดำเนินคดีให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยต้องศึกษาระเบียบและกฎหมายให้ชัดเจน หรือ ปรีกษาสำนักกฎหมาย ๒) ให้กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เร่งปรับระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบจำนวนสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาในการตรวจสอบของ สตง.	สำนักงานปศุสัตว์เขต/จังหวัด กพก. ปศุสัตว์จังหวัด

ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางจุฑิชา

๕ มิ.ย. ๖๓

๕ มิ.ย. ๖๓

นางสาวเพ็ญ

5 มิ.ย. 63

(นางสาวเพ็ญ เกษตาตุล)

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วิชาการราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

-ทราบ

-ดำเนินการตามเสนอ

(นายสรวิศ ธานีโต)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์